

"ข้าวไทยเป็นของไทยแท้" "ในหลวง"รับสั่ง ขอบใจ"จดสิทธิบัตรสำเร็จ"

พบนัยความคมความหอม เป็นหลักประกันที่ภูมิใจ 'ไม่ต้องไปกินของ'ฝรั่ง"



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญข้าวทองคำสดดีพระเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 17.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน

กระทรวงวิทยาฯ ทูลเกล้าฯถวาย"เหรียญข้าวทองคำ"ในหลวงสดดีพระเกียรติคุณ รับสั่งหวังคนไทยทุกคนจะรักษาความเป็นไทยด้วยการกินข้าวไทย ทรงขอบใจยื่นจดสิทธิบัตรยื่นความหอมในข้าวไปทั่วโลก ช่วยคนไทยภูมิใจไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง

เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 24 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเหรียญข้าวทองคำสดดีพระเกียรติคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยื่นที่ความคมความหอมในข้าว

ในโอกาสนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้กราบทูลรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรยื่นที่ความคมความหอมในข้าว ซึ่งสืบเนื่องมาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบนัยที่ความคมความหอมในข้าว และสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรของยื่นที่ความคมความหอมในข้าว ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรปและออสเตรเลียต่อไป

โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริสเพื่อแนวทางการปฏิบัติงานว่าขอขอบใจทุกท่านที่นำสิทธิบัตรนี้ซึ่งถือเป็นการประกันว่า ข้าวไทยเป็นของไทยแท้ เพราะแต่ก่อนก็หนักใจว่า เรากินข้าวไทยมานานแล้วจะต้องกลายเป็นข้าวของฝรั่ง เพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่าสิทธิบัตรที่ได้นี้จะเป็นหลักประกันว่า เรากินข้าวไทยและจะได้กินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และหวังว่าทุกคนจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วยการกินข้าวไทย ไม่ได้กินข้าวของฝรั่ง ขอขอบใจทุกคนที่ได้จัดการทุกเรื่อง สำหรับในนามของคนไทยทั้งหลายที่มีความภูมิใจที่ได้กินข้าวไทย ขอขอบใจทุกคนที่ทำงานเพื่อการนี้ขอให้ท่านได้ช่วยกันทำให้เราสามารถกินของไทย กินข้าวไทยได้แล้ว ไม่ใช่ต้องไปกินข้าวฝรั่ง ถือว่าการที่ได้กินข้าวไทยนี้จะทำให้คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยได้ และได้เป็นคนไทยต่อไป



เหรียญข้าวทองคำ

ขณะที่คุณหญิงกัลยาเปิดเผยก่อนเข้าเฝ้าฯว่า ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯถวายเหรียญสดดีพระเกียรติคุณ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข เป็นเหรียญจัดทำด้วยทองคำ น้ำหนัก 29 บาท ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความ "80 พรรษา" เมืองบนข้อความมีตราฉลากโลม เมืองล่างมีรวงข้าวและข้อความว่า "ข้าวทองคำ" ทั้งนี้ ตลอด 60 ปีที่ทรงครองราชย์ได้ทุ่มเทพระวรกาย และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พัฒนาข้าวและการผลิตข้าวไทยมาโดยตลอดตลอดจนทรงพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศ รวมทั้งคิดค้นการแปรรูปนวัตกรรมเรื่องข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยปัจจุบัน

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ในโอกาสเดียวกันยังถวายรายงานสิทธิบัตรเรื่องสิทธิบัตรยื่นความหอมในข้าว (Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyrroline) ซึ่งเป็นการค้นพบนัยที่ความคมความหอม ที่เรียกว่า Os2AP ซึ่งจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชอื่นๆ ต่อไป

มติชนรายวัน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11429 หน้า 1

ที่มา :

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0101250652§ionid=0101&selday=2009-06-25